



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

***** โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th *****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 3-9 ต.ค. 61 ที่ผ่านมภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สงขลา นราธิวาส และระนอง สำหรับบริเวณจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 128.5 มม. ที่ อ.สุคีริน จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 61

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10-13 ต.ค. 61 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยจะมีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ต.ค. 61 ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 10-13 ต.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ทำให้ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ต.ค. 61 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ข้อควรระวัง ระวังอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกษตรกรควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว และในช่วงวันที่ 14 -16 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีหมอกในตอนเช้า เกษตรกรควรใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระวังน้ำท่าตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งไว้ด้วย

- เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมดังกล่าวจะมีปริมาณและการกระจายของฝนมากกว่าทางฝั่งตะวันตกกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เกษตรกรควรจัดทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก เพื่อป้องกันน้ำขังในแปลงปลูกและโคนต้นพืชเป็นเวลานาน ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

- ในช่วงที่มีฝนตก ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกบนดินไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน สัตว์น้ำปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย